

PHÁT HÀNH NGAY

Thứ Ba, ngày 26 tháng 2 năm 2019

LIÊN HỆ:

Karina Rivera, Alameda Alliance for Health

1.510.373.5730

krivera@alamedaalliance.org



CHẤT LƯỢNG CHĂM SÓC BỆNH NHÂN TẠI ALAMEDA ALLIANCE FOR HEALTH CẢI THIỆN TRONG NĂM THỨ BA LIÊN TIẾP

Những tiến bộ liên tục của bác sĩ cộng đồng tại Alliance giúp tăng 30% chỉ số chất lượng từ năm 2015 đến năm 2018

Alameda, CA – Chất lượng chăm sóc bệnh nhân đã cải thiện đáng kể trong năm thứ ba liên tiếp tại Alameda Alliance for Health (Alliance), chương trình bảo hiểm sức khỏe phục vụ gần 270.000 cư dân có thu nhập thấp tại quận hạt Alameda. Theo kết quả năm 2018 (đánh giá năm 2017) của Bộ Dữ Liệu và Thông Tin về Hiệu Quả Chăm Sóc Sức Khỏe (Health Care Effectiveness Data and Information Set, HEDIS), Alliance đã đạt được số điểm cao hơn 30 phần trăm so với năm 2015. HEDIS là công cụ do Ủy Ban Đảm Bảo Chất Lượng Quốc Gia (National Committee for Quality Assurance, NCQA) phát triển được hơn 90 phần trăm chương trình bảo hiểm sức khỏe tại Hoa Kỳ sử dụng để đánh giá hiệu quả của những yếu tố quan trọng trong quá trình chăm sóc và dịch vụ. Những tiến bộ đáng kể nhất bao gồm tăng tỷ lệ tiêm chủng cho thanh thiếu niên, hoạt động thể chất dành cho trẻ em và thanh thiếu niên, và chăm sóc tiền sản.

Năm 2015, Alliance có điểm số HEDIS thấp thứ ba trong tất cả chương trình bảo hiểm chăm sóc sức khỏe do Medi-Cal quản lý tại tiểu bang California, và chỉ trong ba năm, tổ chức này giờ đây đang đứng đầu các chương trình bảo hiểm tại tiểu bang.

Scott Coffin, Giám Đốc Điều Hành của Alliance, nói: “Chúng tôi tự hào đã vươn lên đáng kể trên thang xếp hạng chất lượng trong vài năm qua, lần đầu tiên 100% các chỉ số hiệu quả yêu cầu đều đạt trên mức tối thiểu của tiểu bang. Đây chính là minh chứng cho tinh thần làm việc chăm chỉ và cống hiến của đội ngũ nhân viên Alliance cũng như các nhà cung cấp dịch vụ cộng đồng. Chúng tôi hy vọng sẽ vượt qua những mục tiêu của Alliance trong việc cải thiện chất lượng cuộc sống của từng hội viên và trở thành chương trình bảo hiểm sức khỏe được đánh giá cao nhất tại tiểu bang”.

Sau đây là danh sách những tiến bộ đáng kể nhất của Alliance:

- **Tỷ lệ tiêm chủng cho thanh thiếu niên:** Vắc-xin là phương thức an toàn và hiệu quả để bảo vệ thanh thiếu niên trước những căn bệnh có thể gây tử vong. *Trong vòng một năm, Alliance đã thấy số thanh thiếu niên ở độ tuổi 13 được tiêm một liều vắc-xin ngừa viêm màng não, một liều vắc-xin Tdap và tiêm đầy đủ các mũi vắc-xin HPV trước sinh nhật lần thứ 13 tăng 17 phần trăm.*
- **Hoạt động thể chất dành cho trẻ em và thanh thiếu niên:** Trong ba thập kỷ qua, số trường hợp mắc chứng béo phì ở trẻ em đã tăng gấp đôi đối với trẻ em và gấp ba đối với thanh thiếu niên. Những thói quen lối sống lành mạnh, ví dụ như hoạt động thể chất, có thể giảm nguy cơ bị béo phì và sự xuất hiện của những căn bệnh có liên quan. *Chỉ trong ba năm, số trẻ em và thanh thiếu niên được tư vấn về hoạt động thể chất tại Alliance đã tăng 16 phần trăm.*
- **Chăm sóc tiền sản:** Chăm sóc tiền sản kịp thời và đầy đủ có thể giúp tránh các biến chứng khi sinh. Phụ nữ mang thai không biến chứng được khuyến nghị đi khám ít nhất một lần trong kỳ ba tháng đầu tiên để được chăm sóc tiền sản. *Chỉ trong ba năm, Alliance đã tăng thêm 11 phần trăm số trường hợp sinh con được thăm khám chăm sóc tiền sản với tư cách là hội viên của Alliance trong kỳ ba tháng đầu tiên, vào ngày đầu tiên ghi danh hoặc trong vòng 42 ngày sau khi ghi danh gia nhập Alliance.*

Bác sĩ Steve O'Brien, Giám Đốc Y Khoa tại Alliance, cho biết: "Sự hợp tác mạnh mẽ với các bác sĩ cộng đồng và người chăm sóc của chúng tôi đóng vai trò quan trọng trong việc nâng cao chất lượng chăm sóc mà các hội viên nhận được. Những tiến bộ đáng kể này là thành tựu của các nhà cung cấp tận tâm làm việc chăm chỉ mỗi ngày để cung cấp dịch vụ chăm sóc chất lượng cho hội viên của chúng tôi".

Như một phần trong cam kết tiếp tục nâng cao chất lượng chăm sóc cho hội viên của Alliance, tổ chức đã đầu tư thực thi sáng kiến Trả Lương Theo Hiệu Quả (Pay-for-Performance, P4P) vào năm 2014, trong đó các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc chính (PCP) và các nhóm PCP được thưởng khi có hiệu quả công việc vượt trội và tiến bộ hàng năm. Tiêm chủng cho trẻ em, đánh giá cân nặng, tư vấn dinh dưỡng và hoạt động thể chất dành cho trẻ em và thanh thiếu niên, tầm soát ung thư cổ tử cung và kiểm soát cao huyết áp là một số khía cạnh mà các PCP cần tập trung trong năm tới.

Để tìm hiểu thêm về Alliance và những nỗ lực nâng cao chất lượng chăm sóc của tổ chức tại Hạt Alameda, vui lòng truy cập www.alamedaalliance.org.

###

Giới thiệu về Alameda Alliance for Health

Alameda Alliance for Health (Alliance) là chương trình bảo hiểm phi lợi nhuận, quản lý bảo hiểm chăm sóc sức khỏe địa phương cho cộng đồng và cam kết cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe chất lượng cao để tiếp cận và có giá cả phải chăng cho các cư dân tại quận hạt Alameda. Alliance được thành lập

bởi và dành cho các cư dân quận hạt Alameda vào năm 1996. Ban Giám Đốc, đội ngũ lãnh đạo, nhân viên và mạng lưới nhà cung cấp của Alliance phản ánh tính đa dạng về văn hóa và ngôn ngữ của quận hạt. Alliance cung cấp bảo hiểm chăm sóc sức khỏe cho gần 270.000 trẻ em và người lớn có thu nhập thấp thông qua các chương trình được NCQA chứng nhận của Medi-Cal và Alliance Group Care.